

Số: 41 /TTr-CAP

Hà Cầu, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**PHÊ DUYỆT**

Ngày tháng năm 2024

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ CẦU	
<b>ĐẾN</b>	Số: 333
	Ngày: 22/01/2024
Chuyên:	
Số và ký hiệu HS:	



**Dương Thế Vinh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc in ấn tài liệu tuyên truyền phòng chống tội phạm  
dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024**

**Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Hà Cầu**

Dịp cuối năm, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán là thời điểm dễ phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý những sơ hở thiếu sót không để tội phạm lợi dụng hoạt động; công an phường Hà Cầu đã xây dựng "bài tuyên truyền phòng chống tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 "

Đề xuất Chủ tịch UBND phường quan tâm, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền với nội dung sau:

- Tổ chức photo khoảng 2000 bản bài tuyên truyền, giao CSKV phát tuyên truyền trực tiếp đến các tổ dân phố trên địa bàn để triển khai phát cho các hộ dân đọc, nghiên cứu và chủ động phòng tránh.

- Giao bộ phận Văn hoá thông tin phường tổ chức phát trên loa truyền thanh vào các khung giờ 6 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 sáng hàng ngày; viết bài tuyên truyền trên các kênh thông tin Facebook, zalo, fanpage của phường, của hội, đoàn thể phường, và các tổ dân phố để tổ chức tuyên truyền.

**BÀI TUYÊN TRUYỀN**  
**Phòng chống tội phạm trước, trong và sau dịp**  
**Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024**

Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần là thời điểm tiềm ẩn phát sinh các loại tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật. Để đảm bảo cho tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích khác của nhân dân trên địa bàn. Công an phường Hà Cầu " cảnh báo " về một số loại tội phạm như sau:

**1. Tội trộm cắp tài sản:**

Cuối năm là thời điểm nhân dân thường có xu hướng tích trữ tiền, tài sản với số lượng lớn ở nhà để chi tiêu, sử dụng, đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu gia tăng tần suất hoạt động. Xuất phát từ những sơ hở trong việc bảo quản, cất giữ và sử dụng của chủ tài sản các đối tượng đã lợi dụng, dùng mọi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm này đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, có các biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình hoặc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật để cảnh báo, giám sát ( lắp đặt camera, chuông báo động...); Gia cố hệ thống khoá cửa; Không để tài sản ngoài tầm kiểm soát của mình, không để chìa khoá, tiền, tài sản ở nơi sơ hở kẻ gian lợi dụng câu, móc, đột nhập trộm tài sản; mô tô xe máy để trong ngõ, ngách, vỉa hè, nơi công cộng phải đảm bảo khoá cẩn thận, có người trông coi

**2. Tội cướp tài sản, cướp giật tài sản:**

Dịp cuối năm hoạt động giao dịch chuyển tiền, rút tiền tại các Ngân hàng, chi nhánh, văn phòng giao dịch, cửa hàng vàng diễn ra sôi động; đề nghị nhân dân khi tham gia hoạt động giao dịch cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản, nếu vận chuyển số tài sản có giá trị lớn nên đi ô tô, từ 02 người trở lên.

**3. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:**

Hiện nay tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, nhất là các hành vi Lừa đảo qua mạng. Chúng có thể giả danh, giả mạo các cơ quan nhà nước, cán bộ của các ngành như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,... là nhân viên Bru điện, cán bộ ngân hàng hỗ trợ vay vốn, chuyển tiền bảo đảm, làm hồ sơ đầu tư chứng khoán, tuyển nhân viên làm việc tại nhà hoặc thậm chí là người thân trong gia đình để thông báo được hưởng hỗ trợ, thông báo vi phạm, thông báo nhận quà,... với mục đích để lấy thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại hoặc lừa để bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của các đối tượng.

Đề chủ động phòng ngừa loại tội phạm này đề nghị nhân dân: (1) không chia sẻ thông tin về đời tư của mình lên mạng xã hội; (2) luôn cảnh giác và kiểm tra cụ thể trước mọi giao dịch qua điện thoại, qua mạng. Khi nhận được thông báo như nêu trên cần phải yêu cầu được làm việc trực tiếp, tuyệt đối không trao đổi, cung cấp thông tin qua điện thoại, tin nhắn hoặc yêu cầu liên hệ với cơ quan Công an nơi cư trú.

**4. Các loại tội phạm liên quan đến chất Ma túy:**